



ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่จะเข้ารับการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ ชื่อตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

1.1 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านการตรวจพิเศษทางภูมิคุ้มกัน วิทยาคลินิก จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ นางสาวพรพรรณ โรจนแสง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์

1.2 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ นางสาวประภาพร พานิชชอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์

ทั้งนี้การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ได้ตรวจและประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกได้ส่งข้อมูลและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ผู้ใดมีคุณสมบัติและคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น

2. กำหนดการเข้ารับการศึกษาและคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาและคัดเลือกเข้ารับการศึกษาสมัคร ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2A ชั้น2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องค์กรฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565



(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ